

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 11/2016

001. ĐỨC HẠNH/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên// Quân khu 2.- Số 920 kỳ 2 tháng 11/2016.- Ngày 10/11/2016 - Tr.1+2

Ngày 28/10, bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bàn giao Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên nay giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu nay giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đại tá Nguyễn Thắng Xuân trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều đóng góp cùng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương nói chung và xây dựng LLVT tỉnh nói riêng, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đồng chí Chính ủy Quân khu chúc mừng và đề nghị 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được; không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

002. HỒNG SÁNG/ Cuộc sát hạch cuối năm trên điểm cao biên giới - Bài 1: “Trận đánh” đầu đông Hội nghị “Diên hồng” giữa rừng thông lộng gió// Quân khu 2.- Số 921 kỳ 3 tháng 11-2016.- Ngày 17/11/2016 - Tr.5

Theo kịch bản diễn tập TM-16, ngày N-5, một Lữ đoàn Bộ binh cơ giới của đế quốc “X” bất ngờ tiến công xâm nhập vào khu vực phía Bắc lãnh thổ nước ta. Ngay lập tức, chúng bị bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn chặn đánh quyết liệt, gây tiêu hao khoảng 20 – 25% lực lượng, phương tiện, buộc chúng phải chuyển sang phòng ngự tại điểm cao có lợi nhằm củng cố lực lượng, tiếp tục thực hiện ý đồ tiến công. Trước tình hình đó, Lữ đoàn 82 được tăng cường binh khí kỹ thuật, có nhiệm vụ hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu, hiệp đồng với LLVT địa phương và biên phòng tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi.

Trước khi cùng lực lượng vũ trang địa phương bước vào trận đánh chống “quân thù xâm lược”, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, tại khu vực trú quân bí mật, Lữ đoàn 82 đã tổ chức hội nghị Đảng ủy (mở rộng) thông qua Quyết tâm chiến đấu. Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận, cùng nhau phân tích, đánh giá về tình hình của “địch”, thực lực của ta, từ đó xác định quyết tâm chiến đấu cho đơn vị mình. Các ý kiến tham gia thảo luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm ngắn gọn, súc tích, gắn lý luận với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, một bản Nghị quyết hoàn chỉnh đã được biểu quyết, thông qua với các chủ trương, biện pháp phù hợp với điều kiện thời chiến, có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, nội dung Nghị quyết nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và cả đơn vị cùng đoàn kết một lòng, đồng cam cộng khổ, quyết tâm đánh bại ý đồ xâm lược của các thế lực thù địch.

Chiến thắng giòn giã nơi lòng chảo Điện Biên

Như trên đã nói, sau khi bộ đội địa phương và DQTV chặn đánh quyết liệt, gây tiêu hao nhiều sinh lực, “địch” buộc phải chuyển vào thế phòng ngự tại các điểm cao phía Tây thành phố Điện Biên Phủ. Lúc này, Lữ đoàn 82 có nhiệm vụ phối hợp với LLVT địa phương tiêu diệt địch tại khu vực này. Theo hiệp đồng, Trung đội Dân quân địa phương đã thực hành phóng nổ và chiến đấu tạo thế nghi binh thu hút “địch”, gây sát thương, tiêu hao sinh lực của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho Lữ đoàn 82 cơ động lực lượng, triển khai xây dựng trận địa, chuẩn bị xuất phát tiến công.

Đúng giờ G, Lữ đoàn trưởng ra lệnh toàn đơn vị nổ súng tiến công. Ngày tức khắc, tại hướng tiến công chủ yếu, những tiếng nổ long trời lở đất của các loại hỏa lực mạnh đồng loạt vang lên. Cối 100; Co82; ĐKZ, SMPK12,7^{mm} theo hiệp đồng cùng nhau nhả đạn nhanh chóng diệt gọn các ụ súng, lô cốt ở khu vực đầu cầu và 2 bên cửa mở; các chiến sỹ “chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” cũng phát huy truyền thống của bộ đội pháo binh anh hùng, dũng mãnh đội từng cơn bão lửa lên đầu quân thù, gây cho chúng sự hoang mang cực độ. Nhiều ụ súng, lô cốt, hỏa điểm của “địch” nhanh chóng bị phá hủy.

Mặc dù bị tiến công bất ngờ, nhưng “địch” vẫn chống trả quyết liệt, chúng nhanh chóng khôi phục một số hỏa điểm, ụ súng, đồng thời bắn mạnh về phía đội hình chiến đấu của ta. Tuy nhiên, với tinh thần gan dạ, quả cảm, mưu trí, sáng tạo, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 82 Anh hùng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phối thuộc phát huy cao độ hiệu quả của các loại hỏa lực: Pháo binh, Trung liên, Đại liên, SMPK 12,7^{mm}, B41; ĐKZ, Cối 100... dòn dập nổ súng chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, khiến hệ thống chỉ huy, hiệp đồng của chúng bên trong trận địa bị rối loạn, tê liệt...

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, sau khi xác định quân địch đã bị thiệt hại nặng nề, không còn khả năng phản công, đang phải co cụm hồng chờ đợi quân tiếp viện, bộ đội ta đã rải truyền đơn, kết hợp với kêu gọi chúng

đầu hàng để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, tránh thương vong cho cả hai bên. Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, ngoan cố, kẻ địch vẫn chống trả quyết liệt, sử dụng nhiều hỏa lực bắn về phía quân ta. Trước tình hình đó, nhận chỉ thị của trên, các lực lượng của Lữ đoàn 82, bộ đội địa phương và DQTV đã quyết định tiến công tiêu diệt toàn bộ “quân xâm lược” đang co cụm. Theo đó, cùng với hỏa lực chi viện của Quân khu, trên các hướng tiến công, bộ đội, DQTV của ta anh dũng xông lên, thừa thắng sục tới, sử dụng các loại hỏa lực mạnh tiêu diệt toàn bộ các ụ súng, lô cốt cuối cùng của “địch”, cắm cao lá cờ Quyết chiến Quyết thắng trên đỉnh sở chỉ huy của “địch”, sào huyệt cuối cùng của kẻ xâm lược, viết tiếp trang sử vẻ vang của Lữ đoàn 82 và LLVT tỉnh Điện Biên Anh hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

003. HỒNG SÁNG/ Cuộc sát hạch cuối năm trên đỉnh cao biên giới - Bài 2: Kinh nghiệm quý rút ra từ diễn tập// Quân khu 2.- Số 922 kỳ 4 tháng 11-2016.- Ngày 24/11/2016 - Tr.7

Diễn tập TM-16 của Lữ đoàn 82 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp; khả năng SSCĐ; sức cơ động; công tác phối hợp, hiệp đồng với LLVT địa phương và Bộ đội Biên phòng của Lữ đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến trong KVPT địa phương, sát với nhiệm vụ và đối tượng tác chiến; đánh giá công tác bảo đảm cho diễn tập, năng lực tham mưu của cơ quan, trình độ kỹ, chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của chiến sỹ, phân đội trong thực hành bắn đạn thật theo tình huống chiến thuật, làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện, chiến đấu năm 2016, bổ sung các phương án tác chiến của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2017.

Diễn tập TM-16 của Lữ đoàn 82 có nhiều nét mới so với năm trước như: Quy mô diễn tập lớn hơn, thành phần tham gia diễn tập đông hơn gồm: Chỉ huy, cơ quan, các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn; lực lượng dự bị động viên, DQTV và Bộ đội biên phòng. Đặc biệt, trong diễn tập bắn đạn thật của DQTV có sử dụng phóng nổ trong giai đoạn chiến đấu tạo thế - đây là loại vũ khí tự tạo của dân quân được dùng trong cách đánh du kích rất hiệu quả. Cuộc diễn tập có sự đổi mới về nội dung, hình thức, sát với tình hình địa bàn và đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị kỹ thuật, nghệ thuật quân sự Việt Nam cũng như cách đánh, kinh nghiệm và truyền thống của Quân đội ta.

Ngay sau khi cuộc diễn tập TM -16 kết thúc, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Đông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 82, anh chia sẻ kinh nghiệm: Xác định mục đích của cuộc diễn tập là nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, vì vậy mỗi năm chúng tôi đều đặt ra những mục tiêu, yêu cầu cao hơn những năm trước đó. Đặc biệt, cuộc diễn tập TM – 16 diễn ra đúng thời điểm các cơ quan, đơn vị đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12) và Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, đây chính là “Đòn bẩy” tinh thần giúp cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 82 cố gắng hơn nữa trong quá trình tham gia diễn tập... Thành công của diễn tập đã minh

chứng cho quá trình nỗ lực huấn luyện, rèn luyện của bộ đội. Trước khi bước vào diễn tập, đơn vị đã tăng cường huấn luyện những nội dung khó, nội dung mới, chuyên sâu: đồng thời, huấn luyện bổ trợ các nội dung hành quân xa, mang vác nặng, bố trí ăn, ở dã ngoại dài ngày kết hợp với rèn luyện thể lực, tăng sức bền cho bộ đội. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng tập huấn bổ sung cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về sửa chữa, bảo quản các loại khí tài, súng, pháo; đẩy mạnh giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác kỹ thuật; khơi dậy và phát huy truyền thống của ngành kỹ thuật trong công tác đảm bảo vũ khí, trang bị...

Theo đánh giá của Đại tá Trần Minh Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 82 đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Điện Biên thống nhất phương án diễn tập thực binh và bắn chiến đấu; tổ chức huấn luyện theo phương án cho lực lượng DBĐV, DQTV nghiêm túc, chất lượng; xây dựng hệ thống công sự, trận địa, thiết bị thao trường đúng nguyên tắc, kế hoạch đã được phê duyệt. Các đơn vị tham gia diễn tập bắn đạn thật đã kiểm tra chặt chẽ, tỷ mỉ tình trạng kỹ thuật của VKTB, đạn, thuốc nổ trước khi bước vào diễn tập, góp phần vào thành công của nhiệm vụ chung. Thông qua cuộc diễn tập, năng lực chỉ huy, điều hành chiến đấu của chỉ huy, khả năng tham mưu của cơ quan được nâng lên; trình độ, động tác kỹ chiến thuật, khả năng sử dụng các loại hỏa lực của bộ đội, DQTV đảm bảo tốt. Đặc biệt, công tác hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan phân đội với LLVT địa phương và bộ đội biên phòng được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Cuộc diễn tập đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí VKTB. Ban Chỉ đạo Quân khu đánh giá cuộc diễn tập TM-16 của Lữ đoàn 82 đạt giỏi toàn diện, các đơn vị tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua cuộc diễn tập lần này, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu cũng lưu ý trong thời gian tới, Lữ đoàn cần tiếp tục huấn luyện cho bộ đội giỏi tác chiến hiệp đồng với LLVT địa phương, bộ đội biên phòng trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nhất là năng lực tiến hành công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, trình độ sử dụng bản đồ, sa bàn, viết, vẽ kế hoạch của đội ngũ cán bộ các cấp. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá đúng thực chất công tác huấn luyện của đơn vị.

004. THU AN - PHAN HƯƠNG/ “Sao vương” Điện Biên hôm nay// Quân đội nhân dân.- Số 19982.- Ngày 18/11/2016 - Tr.3

Có mặt tại buổi kiểm tra bắn đạn thật phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Quốc phòng, Đại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên hài lòng với kết quả bắn đạn thật súng AK bài 1 của các chiến sĩ dân quân, tự vệ (DQTV).

Đại tá Hoàng Hải cho biết: “Quán triệt quan điểm xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền

địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV, bảo đảm được các yêu cầu chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 279 đầu mối DQTV, trong đó có 130 đầu mối dân quân; 149 đầu mối tự vệ. Lực lượng DQTV được xây dựng đúng, đủ theo quy định; trong đó dân quân đạt 1,28% so với dân số; tự vệ đạt 16,6% so với tổng số cán bộ, công nhân, viên chức; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22%. Quy trình soát xét, kết nạp DQTV bảo đảm số lượng, chất lượng tốt. Lực lượng DQTV có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: DQTV tại chỗ, trung đội dân quân cơ động, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, trinh sát... Đồng thời, chú trọng bố trí cán bộ ban CHQS cấp xã đã qua đào tạo các lớp chỉ huy trưởng, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở tại trường quân sự tỉnh, bảo đảm 100% ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức kiện toàn đủ cán bộ theo quy định.

Để nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV, hằng năm Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Cơ quan quân sự các cấp đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và huấn luyện cho lực lượng DQTV thành thạo về vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, có sức cơ động cao, đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu; kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, 100% cơ sở DQTV được huấn luyện, 25% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ theo phương án. Tính đến giữa tháng 8-2016, toàn tỉnh đã tổ chức cho 100% cơ sở DQTV huấn luyện xong theo kế hoạch năm, quân số đạt gần 94%. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% đạt khá, giỏi, qua huấn luyện đã nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh Điện Biên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp hàng trăm ngày công lao động sản xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia sửa chữa làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cháy rừng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. LLVT tỉnh đã xây dựng, huấn luyện tốt, SSCĐ cao, làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

005. BẢO TRÂM/ TP. Điện Biên Phủ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016// Quân khu 2.- Số 919 kỳ 1 tháng 11.- Ngày 3/11/2016 - Tr.6

Thành phố Điện Biên Phủ vừa đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2016. Đợt diễn tập gồm 3 giai đoạn:

Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa

phương sang thời chiến; Thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ; đánh địch đổ bộ đường không và dẹp bạo loạn; tham gia thực binh giải tán tụ tập đông người, biểu tình trái phép và bắn chiến đấu.

Trong quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã quán triệt, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, vai trò làm tham mưu của các cơ quan trong hệ thống chính trị do đó, các nội dung diễn ra đúng kế hoạch, linh hoạt, sát thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Các vai diễn chủ trì khối Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang đều thể hiện thuần thực, đúng trình tự nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đợt diễn tập hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Ban Chỉ đạo đánh giá đạt loại Giỏi.

006. PHAN HƯƠNG/ Đảng ủy Quân sự huyện Mường Chà: Lãnh đạo hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương// Quân khu 2.- Số 919 kỳ 1 tháng 11-2016.- Ngày 3/11/2016 - Tr.6

Mường Chà là một trong những huyện có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh Điện Biên. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ Quân sự huyện Mường Chà đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy đã chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn với phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố QP – AN, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ cho các đối tượng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày một vững mạnh.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện Mường Chà cũng đã tích cực tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP – AN huyện chỉ đạo công tác giáo dục QP – AN cho các đối tượng có nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng giáo dục QP – AN huyện đã cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 2,3,4 được gần 200 đồng chí, kết quả đều đạt khá, giỏi. Công tác tuyển quân đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian, kế hoạch. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh “Tạo sự chuyển biến vững chắc về kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”, tiếp tục huấn luyện theo phương châm “ Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện, đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác

chiến. từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS và các lực lượng ở cơ sở tổ chức 5 cuộc luyện tập, diễn tập cấp thị trấn, xã và cụm tác chiến phòng thủ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu nạn – phòng chống thiên tai đạt chất lượng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, tốt về chất lượng; do đó, tỷ lệ đăng ký quản lý, sắp xếp lực lượng dự bị đạt trên 97%, hoàn thành chỉ tiêu động viên được giao; xây dựng 100% cơ sở lực lượng DQTV đạt 1,93% so với tổng dân số của huyện. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng DQTV các xã, thị trấn còn xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Lực lượng vũ trang của huyện thường xuyên phối hợp với công an, biên phòng trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và lây lan phát triển thành điểm nóng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để có được những kết quả trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ TSVM. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng các phong trào thi đua của các cấp, các ngành trong quân đội, đơn vị và địa phương phát động.

Bằng những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mường Chà thời gian qua, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động. Đó chính là những nhân tố, nền tảng để xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

007. ĐỨC HẠNH/ Thị xã Mường Lay tổ chức diễn tập KVPT// Quân khu 2.- Số 922 kỳ 4 tháng 11 năm 2016.- Ngày 24/11/2016 - Tr. 7

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên vừa chỉ đạo thị xã Mường Lay tổ chức diễn tập KVPT 1 bên 2 cấp năm 2016 có một phần thực binh với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang thị xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyển sang thời chiến: tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Do làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, xây dựng văn kiện, tổ chức luyện tập nên khi tổ chức diễn tập việc động viên tổ chức huấn luyện đại đội dự bị động viên, trung đội dân quân tự vệ trong luyện tập các phương án đánh địch bảo vệ

khu vực phòng thủ thị xã và thực hành xử lý tình huống đánh bắt, giải thoát con tin của lực lượng công an đều diễn ra đúng ý định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Diễn tập thị xã Mường Lay đã hoàn thành tốt nội dung của Ban chỉ đạo tình đề ra, phương pháp của người tập và đạo diễn sát với thực tế. Kết quả diễn tập KVPT của thị xã Mường Lay năm 2016 đạt giới.

Qua diễn tập đã giúp cấp ủy, chính quyền thị xã Mường Lay nắm vững nguyên tắc vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành trong các trạng thái quốc phòng và chuẩn bị tác chiến phòng thủ, đánh địch đổ bộ đường không, vu hồi đường sông và dẹp loạn; nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, trình độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng và hoạt động KVPT của thị xã.

008. ĐỖ QUANG KHẢI/ LLVT tỉnh Điện Biên làm tốt công tác dân vận// Quân khu 2.- Số 920 kỳ 2 tháng 11/ 2016.- Ngày 10/11/2016 - Tr.4

Những năm qua, LLVT tỉnh Điện Biên luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên vùng đất lịch sử cũng vì thế mà ổn định, phát triển vững chắc.

Cũng như nhiều địa phương, nhất là vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên đời sống nhân dân vẫn gặp không ít khó khăn. Tình hình di cư tự do, vượt biên trái phép, vận chuyển, buôn bán ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thực hiện âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” là những yếu tố phức tạp tác động không nhỏ đến đời sống nhân dân.

Thực hiện quan điểm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã có nhiều hình thức, phương pháp phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận rõ âm mưu thâm độc, thủ đoạn xảo quyệt của kẻ địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng tín ngưỡng truyền đạo trái pháp luật.

Trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm lý, đời sống kinh tế, ngôn ngữ, phong tục tập quán của nhân dân, LLVT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại thôn bản, ngay từ cơ sở.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động, phối hợp và tổ chức lực lượng xuống các địa bàn trọng yếu tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị cơ sở; đổi mới nội dung phương pháp, tác phong công tác; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và các đoàn thể; đồng thời, phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương thành lập thí điểm 17 chi bộ quân sự cấp xã; huy động hàng trăm tổ, đội công tác với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ xuống các xã, bản vùng xa, biên

giới, vùng đồng bào dân tộc ít người còn gặp nhiều khó khăn tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay, LLVT tỉnh đã tham gia củng cố 63 chi bộ, 3 đảng bộ cơ sở, gần 150 tổ chức đoàn thể cấp xã và thôn bản đi vào hoạt động nền nếp; thành lập mới 35 chi bộ ở thôn bản, tăng thêm 48 thôn bản có đảng viên; giúp cấp ủy cơ sở phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển gần 800 đảng viên mới... Cùng với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh tại các xã đặc biệt khó khăn như Mùn Chung, Mường Mùn, Pu Xy và Nà Toòng (huyện Tuần Giáo); tuyên truyền, vận động sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé theo Đề án 79 của Chính phủ đạt kết quả tích cực; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng san ủi mặt bằng, làm đường giao thông, nước sinh hoạt tại 5 điểm bản ở xã Mường Toong và tổ chức di chuyển 71 hộ dân đến nơi ở mới; vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thượng tá Bùi Đức Thuận, Trưởng ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Phát huy kết quả đạt được, nhận rõ những hạn chế cần khắc phục, LLVT tỉnh Điện Biên tiếp tục vận dụng linh hoạt các hình thức công tác dân vận, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị. Cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương thân yêu của Tổ quốc.

009. ANH HIẾU/ Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII: Chuyện về Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an vùng biên khóa tay tội phạm hình sự nguy hiểm// Công an nhân dân.- Số 4128.- Ngày 14/11/2016 - Tr.3

Sáng se lạnh, khi màn sương còn bao trùm khắp thành phố, khê khàng đắp chăn cho con trai ngủ yên giấc, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên vội vã sắp đồ đạc cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về huyện biên giới xa xôi Mường Nhé. Đi từ tờ mờ sáng, mãi đến xế trưa, vượt qua quãng đường hơn 200km đèo dốc, đoàn mới tới trụ sở Công an huyện. Ăn vội bữa cơm, cả đoàn lại tiếp tục đến bản Nậm Kè 2, bản có 13 nóc nhà, rất khó khăn, do Công an tỉnh đỡ đầu. Những chuyến đi dài ngày đến các bản làng xa xôi nhất dù khó khăn, vất vả nhưng sâu nặng nghĩa tình quân dân.

Nhớ lại chuyến đi đến bản Nậm Kè 2, huyện Mường Nhé, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thúy trải lòng: Bản Nậm Kè 2 là bản tái định cư, mới chỉ có 13 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông và dân tộc Thái sinh sống. Theo Đề án 79 của tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ đỡ đầu bản, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cùng chăm lo cho cuộc sống của người dân nơi đây được ấm no, hạnh phúc hơn.

Những ngày đầu đến nơi ở mới, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hội Phụ nữ, thanh niên xung kích của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Nhé và các đoàn thể, ban, ngành bắt tay ngay vào việc, từ phát quang bụi

rậm, mở đường, dựng nhà cho đến chăm lo việc vệ sinh chuồng trại, hướng dẫn người dân chăn nuôi, trồng cây giống mới, dạy các em học chữ...

Đến nay, với sự nỗ lực của Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cuộc sống ở bản Nậm Kè 2 đã dần đổi thay. Đây là lần thứ 2 trong năm 2016, các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh Điện Biên trở lại bản. Đi từ trụ sở Công an huyện xuống bản là hơn 40km đường rừng núi, vừa xuống xe, các chị lại quên hết mệt mỏi, xuống chia đồ, từ chăn màn, quần áo ấm, sách vở, thuốc men, phân công nhau đi bộ leo dốc đến từng nhà hộ dân thăm hỏi, tặng quà.

Nhìn dáng đi thoăn thoắt, từng đặt chân đến nhiều bản làng xa xôi, vùng biên giới mà không hề nề hà gì, phong tục, tập quán hiểu như người dân bản địa, ít ai biết rằng Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thúy vốn sinh ra tại quê lúa Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân (nay là trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân), chị Thúy được phân công về tỉnh biên giới Điện Biên công tác.

Những ngày đầu đặt chân lên miền núi không khỏi bỡ ngỡ nhưng được tôi luyện trong môi trường đào tạo chuyên ngành điều tra hình sự, lại ham học hỏi chị đã trở thành một trong những trinh sát năng nổ của Đội Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ. Chị và đồng đội đã tham gia phá nhiều vụ án về ma túy, xóa các điểm tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp tài sản và điều tra, góp phần phá những vụ trọng án xảy ra tại các địa bàn xa xôi, hẻo lánh trong tỉnh.

Năm 2003, chị được điều động công tác về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Điện Biên, nơi từng được coi là "chảo lửa" ma túy. Một trong những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời trinh sát của chị chính là vụ án cùng đồng đội điều tra, bắt ổ nhóm cướp tài sản do đối tượng Đoàn Xuân Vũ (28 tuổi, trú tại Đội 7, Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) cùng đồng bọn thực hiện.

Trong ổ nhóm này có đối tượng đã có tiền án, tiền sự, nhiễm HIV, luôn mang theo vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng mỗi khi bị phát hiện. Với sự mưu trí, dũng cảm, chị và đồng đội đã theo sát mọi di biến động của nhóm cướp.

Từ mờ sáng đến đêm khuya, đi dọc cung đường nơi các đối tượng hay gây án, chị đã cùng đồng đội phát hiện ra quy luật của các đối tượng và lập phương án bắt giữ những tên cướp. Đối tượng Vũ không thể ngờ rằng, hắn đã bị người phụ nữ mảnh mai chính là Cảnh sát hình sự quật ngã và khóa tay trong tích tắc.

Là trinh sát giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà nhưng chị Thúy vẫn say mê với các hoạt động phong trào, trở thành tấm gương nữ Công an xuất sắc, tiêu biểu. Tháng 10-2012, sau 15 năm gắn bó với nghiệp Cảnh sát hình sự, chị được cấp trên điều động về Công an tỉnh và đảm nhiệm cương vị mới là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Trưởng thành từ phong trào, chị không ngừng học hỏi, cùng tập thể Ban Chấp hành bàn bạc để có những đóng góp đổi mới, hiệu quả các mặt công tác, nhất là các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần của hội viên.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ cùng đoàn thanh viên đã tích cực triển khai các hoạt động tình nghĩa, hướng về cơ sở, nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn

trong cuộc sống. Phối hợp với các đơn vị chức năng, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chủ trì tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa; trao suất học bổng cho học sinh nghèo; cấp phát thuốc miễn phí tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được, chị đã vinh dự được trao tặng danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 3 năm liên tiếp; 5 năm liền đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ của Công an tỉnh Điện Biên.

010. HOÀNG PHÚC/ Hội NCT tỉnh Điện Biên: Nỗ lực chăm lo đời sống cho hội viên// Người cao tuổi.- Số 182.- Ngày 15/11/2016 - Tr.5

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhiều năm qua, các cấp Hội NCT tỉnh Điện Biên nỗ lực chăm lo đời sống, sức khỏe, vật chất và tinh thần cho NCT, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện an sinh xã hội, động viên hội viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trên nhiều lĩnh vực.

Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT được thống nhất cách làm ở tất cả các xã, phường, thị trấn. Từ cuối năm trước, Hội phối hợp rà soát, lập danh sách NCT được mừng thọ của năm sau, báo cáo lãnh đạo địa phương. Nhân dịp đầu năm, UBND xã chủ trì, Hội NCT cơ sở chủ động phối hợp với gia đình tổ chức lễ mừng thọ trang trọng cho NCT theo quy định, động viên NCT sống vui, sống khỏe.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09, quy định mức và chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức chi trả cho các đối tượng bằng hoặc cao hơn mức chuẩn. Đến nay, có 7.054 NCT được bảo trợ xã hội; 24.800 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Việc thăm hỏi động viên NCT khi ốm đau gặp khó khăn và tổ chức tang lễ khi qua đời được các cấp hội và hội viên phối hợp thực hiện chu đáo theo phong tục tập quán và nếp sống văn hóa.

Thực hiện Luật NCT và thông tư của Bộ Y tế, các cấp hội phối hợp khám, chữa bệnh cho NCT tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, huyện và trạm y tế cơ sở. Khám sàng lọc, tư vấn các bệnh về mắt cho 12.000 NCT, chữa mắt cho gần 1.000 NCT; tặng kính nâng thị lực cho hơn 3.300 NCT. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội NCT tỉnh về ủng hộ quỹ “Mắt sáng cho NCT”, đến nay có 12 cơ quan đơn vị ủng hộ số tiền 51,3 triệu đồng.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và làm Nhà đại đoàn kết do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trong đó có chương trình “xóa nhà tạm cho NCT nghèo” được Nhân dân và các cấp hội, hội viên NCT tích cực tham gia. Toàn tỉnh xóa nhà tạm cho 1.044 hộ nghèo có NCT. Trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, NCT có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền, đoàn thể các cấp hoặc cơ quan, đơn vị thăm hỏi, tặng quà.

Gần 200 CLB là hình thức sinh hoạt hiệu quả, thu hút gần hàng nghìn NCT tham gia; trong đó nhiều CLB văn nghệ, dưỡng sinh, thể thao thường xuyên sinh hoạt, có nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ hội nghị, hội thảo, lễ hội ở địa phương. Hội

NCT tỉnh và cơ sở tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu vui khỏe nhằm tạo sân chơi bổ ích cho NCT.

Về xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh chủ động thành lập Ban sáng lập quỹ cấp tỉnh với quy tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Đến nay đã có 88 cơ sở Hội có quỹ, số tiền thu hằng năm 500 triệu đồng, chủ yếu do đóng góp của Nhân dân. Công tác quản lý, chi tiêu tài chính quỹ đảm bảo đúng mục đích, nguyên tắc. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi khó khăn nên các cơ sở Hội thành lập quỹ không có tài sản đóng góp ban đầu. Những xã, thị trấn còn lại chưa có quỹ rất khó hoạt động, nếu không có nguồn lực hỗ trợ, trong đó 2 huyện (Tủa Chùa và Nậm Pồ) chưa có Hội cơ sở nào lập được quỹ này. Các loại quỹ khác, như chân quỹ, hội phí ngày càng phát triển; số dư chân quỹ 4,6 tỷ đồng, hội phí thu 379 triệu đồng, sử dụng hiệu quả có tác động tích cực thúc đẩy phong trào.

011. THANH HÀ/ Thị trấn Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: Người cao tuổi chủ động phối hợp phòng chống tội phạm// Người cao tuổi.- Số 177.- Ngày 4/11/2016 - Tr.5

Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có 10 tổ dân cư; 5 chi hội NCT được kiện toàn hoạt động dần đi vào nề nếp. Có 12 NCT được bảo trợ xã hội, 89 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. CLB Vui, khỏe, có ích gần 30 hội viên tham gia, là sân chơi thiết thực cho NCT. Tuy còn nhiều khó khăn của địa phương nghèo, song hội NCT tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tăng dần theo từng năm, là điều kiện chăm lo cho hội viên.

Hội NCT chủ động cùng Công an thị trấn xây dựng kế hoạch “Phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015” theo Chương trình của huyện phù hợp nhiệm vụ của từng ngành.

Nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm phong phú, hình thức đa dạng, sát từng đối tượng và cụ thể với điều kiện hoàn cảnh ở cơ sở. Hội NCT kết hợp với Công an lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư hoặc sinh hoạt chi hội NCT. Tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền nội dung các đề án trong Chương trình chống tội phạm của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ thị 09/CT-UB của UBND tỉnh về phòng chống tệ nạn cờ bạc... cho nhiều NCT và nhân dân tham dự. Nội dung tuyên truyền gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, tổ dân cư an toàn về an ninh trật tự... nhằm động viên NCT và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định, hương ước của địa phương, vươn lên xóa đói giảm nghèo, tự chăm sóc sức khỏe; phòng chống tội phạm; cảnh giác phòng ngừa, phát hiện các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức cho 100% gia đình hội viên kí cam kết gia đình không có người thân vi phạm pháp luật. 5 năm qua, NCT cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần xử lý kịp thời 34 vụ, 50 đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tranh chấp đất đai...

Phát huy lợi thế bậc trưởng bối, “cây cao bóng cả”, NCT thị trấn tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, NCT phối hợp với công an vận động 45 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện; cảm hóa giáo dục 17 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, góp phần không nhỏ kiềm chế nguyên nhân phát sinh tội phạm. Tùy theo từng trường hợp, NCT và các ngành, đoàn thể tổ chức hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi hoặc nhận bảo lãnh vay vốn sản xuất... để đối tượng xóa dần mặc cảm, nhận ra lỗi lầm của mình, từ bỏ hành vi vi phạm, chăm lo làm ăn sinh sống, hòa nhập cộng đồng.

Ông Lò Văn Lún, Chủ tịch Hội NCT thị trấn chia sẻ: Trong thời gian tới, Hội tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội cho NCT theo quy định; đẩy mạnh Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, phát triển các loại quỹ nhằm chăm lo đời sống hội viên ngày càng tốt hơn.

012. N.CƯỜNG/ LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho 3 giáo viên vùng cao// Lao động.- Số 275.- Ngày 23/11/2016 - Tr.5

LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao nhà ở "Mái ấm CĐ" cho 3 đoàn viên CĐ Trường THCS Bán trú Tân Lập, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Ông Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - chia sẻ: “Có thể thấy rằng, giáo viên công tác ở vùng cao với cuộc sống vật chất thiếu thốn, nơi công tác nghèo nàn, cuộc sống còn nhiều vất vả... Thấu hiểu được sự vất vả của các thầy cô đang dạy học tại xã Háng Lìa, một trong những xã nghèo nhất của tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Mái ấm CĐ" tỉnh cùng với sự quan tâm của lãnh đạo phòng giáo dục huyện nhà, đã xây dựng 3 gian nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để các thầy các cô có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác”. Trong buổi lễ bàn giao, các thầy cô xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Phòng Giáo dục huyện, cấp ủy chính quyền xã đã tạo mọi điều kiện để các thầy cô có được một chỗ ở khang trang hơn. Các thầy cô hứa sẽ cống hiến hết sức mình để dạy dỗ các cháu nên người, cùng xây dựng bản làng giảm bớt cái nghèo, cái đói.

013. THẢO AN/ Đẩy mạnh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân// Nhân dân.- Số 22324.- Ngày 14/11/2016 - Tr.4

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, xử lý nghiêm hành vi lạm dụng, trục lợi BHYT trong khám, chữa bệnh...

Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong chín tháng đầu năm, cả nước đã thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho khoảng 104,7 triệu lượt người, tăng hơn 10,6 triệu lượt người (tương đương 11,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ sự nỗ lực của ngành BHXH trong công tác kiểm soát chi phí, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, tổng chi phí KCB quý III đã phân nào được kiểm

soát, ước tăng khoảng 6% so với quý II. Lũy kế chi KCB chín tháng đầu năm khoảng 49.300 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, vẫn nằm trong phạm vi dự toán được giao.

Cũng trong quý III, thực hiện lộ trình áp giá dịch vụ y tế (DVYT) có lương theo quy định của Thông tư 37 liên bộ Y tế - Tài chính, từ ngày 12-8-2016 các cơ sở y tế thuộc 16 tỉnh có tỷ lệ dân số tham gia BHYT hơn 85%, đã bắt đầu thực hiện áp dụng giá DVYT có cơ cấu tiền lương, gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Yên Bái, Lạng Sơn.

Do tác động của việc áp dụng giá DVYT có lương, cho nên chi phí KCB của một số tỉnh tăng cao. Chín tháng đầu năm có 38 địa phương bội chi quỹ với số tiền gần 6.000 tỷ đồng. Ước tính có sáu tỉnh, thành phố có số bội chi hơn 200 tỷ đồng, gồm: Cà Mau, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thái Bình. Trong đó Nghệ An, Thanh Hóa vẫn là hai địa phương dự kiến có số bội chi cao nhất.

Tuy chi phí KCB trong tháng 8, tháng 9 vừa qua tại một số tỉnh đã được kiểm soát, nhưng so chín tháng đầu năm với cùng kỳ năm trước thì nhiều tỉnh vẫn có tỷ lệ gia tăng số chi KCB tại tỉnh khá cao. Có tới 14 tỉnh có số chi KCB trong chín tháng đầu năm 2016 tăng cao hơn 155% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó có Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang là các tỉnh đã áp dụng giá viện phí có lương trong quý III.

Theo Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Lê Văn Phúc, dự kiến cả năm 2016 số chi KCB BHYT vẫn nằm trong phạm vi dự toán được giao, với khoảng 70.577 tỷ đồng. Tuy nhiên, sẽ có khoảng 41 đơn vị bội chi quỹ với số tiền hơn 8.000 tỷ đồng.

Đánh giá về việc chấn chỉnh công tác giám định BHYT, Phó Trưởng ban Lê Văn Phúc cho biết: Trước tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT và lạm dụng, trục lợi quỹ KCB tại một số địa phương trong sáu tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã có công văn chỉ đạo BHXH các địa phương, chỉ trong hơn hai tháng thực hiện, BHXH các tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chi phí KCB BHYT, hạn chế lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB.

BHXH ở một số tỉnh, thành phố đã tổng hợp số liệu, phân tích nguyên nhân gia tăng chi phí, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố đề kiến nghị các giải pháp kiểm soát chi phí. UBND các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành những văn bản chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, UBND các quận, huyện trực thuộc về việc tăng cường quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT. Đồng thời, BHXH các tỉnh phối hợp Sở Y tế và các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, thẩm định lại chi phí KCB BHYT tại những cơ sở KCB có gia tăng chi phí cao, qua kiểm tra đã từ chối thanh toán hàng chục tỷ đồng chi phí KCB không đúng quy định.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát chi phí KCB, như: Bố trí sắp xếp lại giám định viên thường trực tại các cơ sở KCB để kiểm soát đầu vào, kiểm tra người bệnh có nằm viện hay không; rà soát, kiểm tra hồ

sơ, đề án của những máy móc, thiết bị xã hội hóa, từ chối thanh toán chi phí những dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy móc lắp đặt không có đề án theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT; tăng cường kiểm tra đột xuất trong giờ, ngoài giờ, ngày nghỉ tại các cơ sở KCB; phối hợp liên ngành kiểm tra, thẩm định chi phí KCB BHYT... Tích cực phối hợp với cơ sở KCB trong việc liên thông, kết nối dữ liệu KCB vào phần mềm giám định BHYT, thông báo tạm thời chưa thanh toán chi phí KCB BHYT nếu cơ sở KCB không kết nối dữ liệu...

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành vào cuối năm 2016 là tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

BHXH Việt Nam đang tập trung triển khai một số giải pháp chính. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai có hiệu quả Luật BHYT. Triển khai mạnh mẽ việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và vận hành tốt Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người có thẻ BHYT; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát việc gia tăng chi phí bất thường, bất hợp lý, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm chi tiêu trong dự toán Chính phủ đã giao...

BHXH Việt Nam cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố cân đối ngân sách thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng cho đối tượng cận nghèo tham gia; đối với hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT; chỉ đạo các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý quỹ BHYT, bảo đảm chi trong nguồn kinh phí KCB được giao; trường hợp sử dụng vượt quá nguồn kinh phí này, ngân sách tỉnh phải cân đối để bù đắp khoản thiếu hụt. Đề nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính sớm ban hành quy định về nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo; hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; học sinh, sinh viên và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, theo nguyên tắc giảm dần việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở KCB sang hỗ trợ mua thẻ BHYT khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ KCB...

014. ĐƠN THƯƠNG/ Thoát nghèo ở Nậm Kè// Đại đoàn kết.- Số 316.- Ngày 11/11/2016 - Tr.5

Giữa những ngày này, tôi gặp lại ông Lò Văn Sung, một con người uy tín, năng động và đầy quyết đoán của xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cái xã có 15,5 km đường biên này, 4 năm về trước, với những khó khăn và phức tạp ít ai không nhớ. Khác những lần trước, lần gặp lại này, ông Sung vui lắm, cứ năng nặc rủ về nhà, rủ về xã cho bằng được. Ông bảo, người Mông, đã coi nhau là bạn thì phải đến nhà,

phải thăm nhau mới biết đói no thế nào chứ. Đoán định tâm trạng ông cùng với những đổi thay ở Nậm Kè, tôi vượt dốc theo Lò Văn Sung.

Con đường nối huyện với xã, trước những năm chia tách, khó khăn thế nhưng nay đã có những thay đổi. Dọc đường đi, không còn những khe nước nổi phềnh màu đỏ của váng chua, hoang hóa mà thay vào đó đã là những cánh ruộng, lúa đang đứng cái cùng hứa hẹn cho mùa vàng sắp tới.

Dọc đường, ông Lò Văn Sung kể cho tôi nghe về chuyện làm ẩm bụng và ruộng nước hóa ở đất này. Ông bảo, tất cả mọi thứ đều do đói nghèo mà ra cả. Theo ông Sung, trước, dân trên đây chủ yếu làm nương thô. Cái hình thức canh tác này đều trông nhờ trời cả nên đói no phập phù lắm. Phải làm ruộng nước thì mới chủ động và cho năng suất cao được. Học theo cán bộ, theo người miền dưới, ông Sung đã hướng dẫn và khuyến khích dân mở ruộng.

Bằng việc tận dụng các khe suối, nơi đất bằng, với việc toàn dân chung sức này mà chả bao lâu, từ chỗ là xã hầu như không có ruộng nước, đến nay Nậm Kè đã có tới gần 200 ha lúa nước. Bằng việc ruộng hóa đất hoang này, riêng trong 2 năm gần đây, Nậm Kè đã hoang hóa được thêm 40 ha lúa nước nữa. Bằng việc mở ruộng, chủ động được nước này mà cây lúa nước ở Nậm Kè dường như đã đem thóc về cho dân nhiều hơn. Sản lượng tăng, lương thực được đảm bảo, Nậm Kè đã nhanh chóng xóa đi những hộ đói. Đến thời điểm này, Nậm Kè đã không còn hộ đói, bình quân lương thực đầu người đã đạt 485kg, tăng 85kg so với năm trước.

Giữa những cánh ruộng xanh mướt mát, ông Lò Văn Sung vui vẻ: Tất cả mọi sự phức tạp đều do đói kém mà ra cả. Trưởng bản Sùng A Kỳ vui vẻ: Bằng việc đưa ruộng lên núi này nên dân Huổi Khon cũng như toàn xã Nậm Kè đã no bụng lắm rồi. Cũng nhờ ruộng nước và canh tác mới mà bản mình đã có tới 70% hộ gia đình có tiền để mua xe máy và tivi. Nước sạch cũng đã được Chính phủ đầu tư cho bản mình bằng 4 bể chứa đây...

Hiện nay, bằng việc mở ruộng, đẩy mạnh sản xuất mà hộ nghèo ở Nậm Kè đã giảm nhanh chóng. Theo thống kê mới đây, tỷ lệ nghèo 45,3%, nay chỉ còn 23%, vượt gấp 2 lần chỉ tiêu hộ nghèo hàng năm được giao. Một số bản như: Phiêng Vai, Nậm Kè, Chuyên Gia 3, Huổi Thanh 1, Huổi Thanh 2 đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Tại 11 bản hiện nay của Nậm Kè đều được quy hoạch để phát triển đồng cỏ, tạo bãi chăn thả gia súc. Nhờ diện tích đồng cỏ này mà đàn gia súc phát triển nhanh, trung bình mỗi năm, người dân bán khoảng 150 gia súc ra thị trường. Trong các gia đình ở Nậm Kè thì gia đình các ông như Vàng A Gióng, Thào A Sang (Huổi Khon), Vàng A Sừ (Huổi Hốc) nổi tiếng là chăn nuôi và làm ăn giỏi. Trong mỗi hộ gia đình này luôn duy trì tới 10 con gia súc được chăn thả. Riêng nhà ông Vàng A Sừ, năm vừa qua đã có thu nhập tới 100 triệu đồng từ việc bán trâu, bán thóc. Nhờ nguồn thu nhập này mà các con ông được học hành đầy đủ, gia đình mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền.

015. NGÂN HÀ/ Nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "lá ngón"// Pháp luật Việt Nam.- Số 332.- Ngày 27/11/2016 - Tr.11

Ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa như Điện Biên Đông (Điện Biên), huyện Tây Giang (Quảng Nam) hay huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), mỗi năm có hàng chục người chết oan uổng vì lá ngón. Mặc dù các ban ngành, đoàn thể địa phương rất tích cực việc tuyên truyền để hạn chế tình trạng tự tử tìm đến cái chết bằng lá ngón nhưng đáng buồn là số người tự tử bằng lá ngón qua các năm chưa có chiều hướng giảm.

Những cái chết thương tâm

Ngày 27/8, người dân phát hiện ông Nguyễn Quốc Gia (42 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm bất động tại lán trại ở trong rừng, bên cạnh là một ấm nước được nấu bằng lá ngón. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi do chất độc lá ngón ngấm sâu, dẫn đến tử vong. Tìm hiểu lý do khiến nạn nhân từ giã cuộc đời, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nguyên nhân rất đơn giản, vài ngày trước ông Gia và bà vợ có xảy ra mâu thuẫn. Người vợ sau đó bỏ đi miền Nam nên ông Gia buồn chán, vào lán trại trong rừng tìm lá ngón rồi bỏ vào ấm nấu lên uống. Trước khi tự tử, người đàn ông 42 tuổi còn cẩn thận gọi điện về thông báo cho gia đình nhờ lo hậu sự cho mình.

Chiều tối 26/10, thông tin từ xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một người phụ nữ ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân là chị Sông Y Nu (17 tuổi, ở bản Huồi Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ sau 8 tháng làm dâu. Về đến nhà đẻ, Nu buồn chán, nghĩ quân rồi lên rừng hái lá ngón ăn tự tử. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Trước đó, ngày 15/5/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khởi tố vụ án và bắt tạm giam Và Thị Dợ (SN 1972, ngụ bản Tư Làng A, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Sủng Vả Hờ (SN 1970, trú cùng bản) - chồng bà Dợ. Theo điều tra, cuộc sống hôn nhân của bà Dợ với chồng không hạnh phúc do ông Hờ gia trưởng, lười làm, thường xuyên đánh đập bạo hành vợ.

“Con giun xéo lắm cùng quắn”, ngày 27/3/2015, Và Thị Dợ lên khu đồi gần nhà hái lá ngón về trộn với nộm lá đu đủ rồi cho chồng ăn. Bị ngộ độc, ông Hờ đã tử vong vào chiều cùng ngày. Tại Hà Giang, năm 2013 TAND tỉnh này đã xét xử vụ án Hoàng Thị Tiên (SN 1981, dân tộc Tày, trú tại thôn 9, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi giết người.

Uất ức vì phải sống chung với anh chồng nát rượu, bạo hành, thiếu phụ này đã bỏ rế cây lá ngón vào bình rượu của chồng để đầu độc. Hậu quả, không chỉ người chồng mất mạng mà hai người hàng xóm nhậu chung cũng tử vong. Hoàng Thị Tiên đã bị tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người.

Con số đáng báo động

Thống kê của tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2016 đến nay, địa phương này xảy ra 28 vụ tự tử làm 28 người chết. Nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử chủ yếu do một số người bệnh lâu ngày chán nản, kinh tế gia đình khó khăn, bế tắc vì mâu thuẫn

gia đình. Riêng các huyện vùng cao nơi đây xảy ra 20 vụ với 21 người chết, trong đó nhiều vụ ăn lá ngón - loại lá rừng có độc tố cao. Những nạn nhân tìm đến lá ngón để giải thoát hầu hết là những người học vấn thấp, hiểu biết hạn chế, trong đó có một số người mắc bệnh lý trầm cảm.

Tại huyện vùng cao Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), từ đầu năm 2016 đến nay, xã Noong U của huyện Điện Biên Đông đã có tới 11 trường hợp tự tử vì lá ngón, trong đó có 3 người chết, 8 người may mắn được cứu sống do phát hiện và đưa lên trạm y tế sớm. Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, trong 8 tháng qua, ngành y tế huyện ghi nhận có 73 trường hợp tự tử vì lá ngón, trong đó có 29 người chết. Con số người tử vong tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015. Đáng báo động trong số các nạn nhân tự tìm đến cái chết có nhiều người còn rất trẻ, ở độ tuổi thanh thiếu niên nên nhận thức, suy nghĩ bông bột.

Theo một cán bộ y tế huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), để cấp cứu cho những người ngộ độc lá ngón, đồng bào dân tộc thường cạo mùn thốt hòa nước đổ vào miệng cho nạn nhân uống, giúp nạn nhân nôn chất độc ra. Thậm chí có nơi đồng bào còn dùng phân trâu, phân bò khô bóp vụn hòa nước cho nạn nhân uống để dễ nôn. Tuy nhiên, việc trung hòa độc tố sẽ vô tác dụng, nếu nạn nhân ăn lá ngón kèm với muối trắng. Và các thao tác trên chỉ là sơ cứu ban đầu, sau đó bắt buộc phải đưa các nạn nhân đến bệnh viện để rửa ruột, cấp cứu giải độc.

Theo vị cán bộ này, lá ngón là cây có độc tố cực mạnh, với một người trưởng thành, khỏe mạnh chỉ ăn từ 2-3 lá tươi là đã tử vong. Thân, rễ cây lá ngón chứa độc tố còn mạnh hơn, người uống phải thân, rễ cây này ngâm rượu hoặc sắc nước hầu như vô phương cứu chữa. Thực tế, những vụ ngộ độc lá ngón được cứu sống đều rơi vào các trường hợp trẻ em không biết ăn nhầm từ nửa lá đến một lá, được phát hiện ngay. Còn các trường hợp cố ý tự tử thì gần như khó có khả năng sống sót.

Còn theo một vị cao niên ở Hà Giang thì trong ruột non, dạ dày của con dê có một loại dịch vị có thể vô hiệu hóa chất kích độc của cây lá ngón, chính vì vậy con dê vẫn có thể ăn lá ngón mà không bị ngộ độc. Chính vì thế, người Mông, người Thái ở Tây Bắc đã chế biến món nậm pịa - làm từ dịch vị ruột dê giã với muối và một số loại lá rừng, có tác dụng tốt trong việc ngừa ngộ độc thức ăn. Đồng bào cũng dùng thứ nước hòa lẫn nậm pịa để cứu những người ngộ độc lá ngón. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận chỉ có thể cứu được những người bị ngộ độc lá ngón ở thể nhẹ.

Tích cực tuyên truyền để diệt trừ “con ma” lá ngón

Trước tình trạng người dân tự vẫn bằng lá ngón, nhiều địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp để giảm thiểu nạn này như tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phát động phong trào triệt phá cây lá ngón, thậm chí thu mua rễ cây lá ngón để tiêu hủy. Tuy vậy, loài cây hoang dã này mọc ở khắp núi rừng, lan nhanh như cỏ. Ngay cả trong điều kiện đất đai cần cỗi cây lá ngón vẫn phát triển tốt, lá xanh mỡ, hoa vàng rực nên việc triệt phá tận gốc là khó khả thi. Hơn nữa, đây là cây dễ kiếm, không mất tiền nên rất dễ dùng để giải thoát cho những người cạn nghĩ khi bế tắc.

Bởi vậy, giải pháp khả thi nhất để ngăn chặn tình trạng tự tử bằng lá ngón vẫn là tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ quan

đoàn thể ở cơ sở cần tăng cường công tác hòa giải, động viên nhằm giải tỏa các mâu thuẫn gia đình, xã hội trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó là phải tăng cường đội ngũ y tế cơ sở để nhằm giảm thiểu số người bị tử vong do ăn lá ngón trên địa bàn huyện.

Việc tuyên truyền cần phải đúng cách, phải tìm cách thay đổi nhận thức của người dân, cơ bản hơn là thay đổi suy nghĩ nông cạn, thái độ coi nhẹ mạng sống của mình kiểu giận chông nên cắn lá ngón, dỗi cha mẹ cũng ăn lá ngón, thậm chí tự nhiên chán đời thì lấy lá ngón ăn thôi. Phải làm thay đổi nhận thức mới có thể hy vọng sẽ không còn những cái chết thương tâm, đại đột vì “con ma” lá ngón nữa.

016. TRƯỜNG LƯU/ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người// Pháp luật Việt Nam.- Số 307.- Ngày 2/11/2016 - Tr.19

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 được thực hiện tại 194 thôn, bản sinh sống tập trung các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn 93 xã thuộc 37 huyện của các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum.

Đề án sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các thôn, bản phấn đấu theo định hướng tiêu chí nông thôn mới; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện hành về giáo dục và y tế, trong đó ưu tiên cho các dân tộc rất ít người.

Tất cả các giải pháp trên nhằm duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số rất ít người; xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc rất ít người; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề án phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 7% - 8%/năm. Đến năm 2025 mức sống bình quân của các dân tộc rất ít người tương đương với các dân tộc khác trong vùng, dân tộc nào cũng có cán bộ tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở, 100% thôn, bản có hệ thống cầu, đường giao thông đi được 4 mùa trong năm tới trung tâm xã; 100% số hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm...

017. NGỌC ANH - THANH THỦY/ Liên kết du lịch vùng Tây Bắc Chìa khóa cho sự phát triển// Quân đội nhân dân cuối tuần.- Số1089.- Ngày 13/11/2016 - Tr.14

Sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp, hoang sơ, với những sắc thái văn hóa độc đáo, nhưng tốc độ phát triển du lịch của vùng Tây Bắc thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng. Giải pháp duy nhất để Tây Bắc “bùng sáng” chỉ có thể là một sự liên kết nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch có khả năng hấp dẫn du khách.

Vấn chỉ là tiềm năng

Vùng đất Tây Bắc (gồm các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) sở hữu nguồn tiềm năng du lịch rất lớn. Nơi đây có rất nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng như: Đỉnh Phan Xi Păng - “nóc nhà Đông Dương”, Sa Pa - “thị trấn trong mây”, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng, thung lũng Mai Châu, cao nguyên Mộc Châu... Vùng Tây Bắc cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với một không gian văn hóa rộng lớn và phong phú. Trong đó, hiện vẫn còn rất nhiều dân tộc lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống trong phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, các điệu dân ca, dân vũ như: Lễ hội Lồng Tồng, chợ tình Khâu Vai, múa sạp, múa xòe, hát then, nhạc cụ pí cạp, pí sên, khèn môi... Âm thực Tây Bắc cũng mang những nét đặc sắc, hấp dẫn với nhiều món ăn làm say lòng du khách như: Gà mọ, cá suối nướng úp, nộm da trâu, thịt trâu gác bếp, thắng cố...

Bên cạnh những giá trị về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống, vùng Tây Bắc còn lưu giữ trong mình những giá trị lịch sử thiêng liêng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc như: Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, Khu di tích lịch sử Mường Phăng, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La...

Nhìn ở mọi góc độ, vùng Tây Bắc đều có những tiềm năng phát triển đáng mơ ước. Tuy nhiên, trên thực tế, tốc độ phát triển ngành “công nghiệp không khói” ở đây lại khá chậm chạp. Tính trong năm 2015, lượng khách đến toàn vùng Tây Bắc chỉ đạt hơn 8,9 triệu lượt, chiếm hơn 13% tổng số lượt du khách của cả nước.

Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc” do Ban chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cách đây chưa lâu, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng du lịch Tây Bắc còn phát triển chậm được bàn thảo nhiều là các tỉnh khu vực này còn thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng, chưa chú trọng phát triển du lịch theo chiều sâu và bền vững. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng: “Sản phẩm du lịch Tây Bắc không phát triển, gần như vẫn giống 10-20 năm trước!”. Các doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết, du khách nước ngoài rất thích đến Tây Bắc nhưng những người tổ chức tour lại rất “khát” sản phẩm.

Liên kết những “đặc sản”

Để du lịch vùng Tây Bắc phát triển tương xứng với tiềm năng, việc đầu tiên mỗi địa phương cần làm là tạo ra các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, thương hiệu riêng, tạo điểm nhấn, điểm khác biệt đối với du khách dựa trên các tiềm năng, thế mạnh nổi trội của mình.

Trong số 6 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Lào Cai đang được xem là thuận lợi nhất trong phát triển du lịch. Nơi đây có thể phát triển nhiều loại hình du lịch như: Du lịch mạo hiểm dựa vào ưu thế có đỉnh Phan Xi Păng, du lịch nghỉ dưỡng núi với Sa Pa, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng tại các bản, làng... Trong khi đó, tỉnh Điện Biên có thể khai thác các giá trị lịch sử của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và phát triển du lịch sinh thái dựa trên tiềm năng lớn về hệ sinh thái rừng, sông, suối, hang động... Hòa Bình, với lợi thế liền kề với thủ đô Hà Nội, thực tế cho thấy, du lịch văn hóa

cộng đồng đang ngày càng thu hút du khách. Nhiều điểm du lịch cộng đồng đang được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến như: Bản Lác, bản Poong Cọm... Với Sơn La, cao nguyên Mộc Châu là điểm nhấn nổi bật nhất. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển Mộc Châu trở thành một trung tâm du lịch lớn trong vùng và cả nước. Yên Bái lại sở hữu “đặc sản” du lịch sinh thái rất nổi tiếng-hồ Thác Bà, một biển hồ trong lòng Tây Bắc-đã được quy hoạch là địa điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Bên cạnh đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, vùng văn hóa Mường Lò...

So với 5 tỉnh còn lại của vùng Tây Bắc, Lai Châu có ít “đặc sản” du lịch nhất. Tuy nhiên, nơi đây lại mang tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng khá lớn. Những nét độc đáo của văn hóa Mông, Lự... cùng các chợ phiên: Sìn Hồ, San Thành... các lễ hội: Hạn Khuống, Hoa Ban, ném còn... đều có thể trở thành tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng.

Tóm lại, mỗi tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc đều có những thế mạnh nhất định trong phát triển du lịch. Vấn đề tiếp theo là sự liên kết để tạo nên một “vòng cung Tây Bắc” hấp dẫn du khách. Việc liên kết giữa các điểm đến, các địa phương trong khu vực sẽ tạo ra được những tour, tuyến du lịch độc đáo trên cơ sở khai thác những điểm đến nổi bật và khác biệt của từng địa phương. Để tạo được sự liên kết này, theo ông Ngô Hoài Chung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa “3 nhà”: Nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà dân. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc cần tham mưu cho tỉnh để đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh, xây dựng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo tồn văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành. Về phía doanh nghiệp, cần xây dựng tour, tuyến, xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư, hỗ trợ vốn giúp người dân địa phương tạo sản phẩm điểm đến. Ở góc độ người dân địa phương-những chủ thể của sản phẩm du lịch-cần tham gia các chương trình tập huấn, cải thiện cơ sở vật chất, sáng tạo sản phẩm lưu niệm, dịch vụ tốt... Nếu sự liên kết này được thực hiện chặt chẽ sẽ tạo ra được những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Tây Bắc, thực sự đưa du lịch Tây Bắc phát triển theo chiều sâu và bền vững, tương xứng với tiềm năng rất lớn của khu vực.

018. T.P/ Lễ hội Hoa Ban năm 2017// Đại đoàn kết.- Số 333.- Ngày 28/11/2016 - Tr.9

Theo thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh lần thứ V được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5-2017, trọng điểm các hoạt động được tổ chức từ ngày 11 đến 14-3 tại thành phố Điện Biên Phủ. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội năm nay gồm: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Đài phát thanh truyền hình một số tỉnh, thành phố trong nước; Triển lãm văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh; Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc; Thi người đẹp Hoa Ban; Trình diễn lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian; Trưng bày, triển lãm ảnh, sách, sản phẩm, quà tặng du lịch; Hoạt động giao lưu thi đấu thể thao...

Được tổ chức từ năm 2013, lễ hội Hoa Ban năm 2017 và ngày hội nhằm tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh Hoa Ban - hình ảnh đặc trưng của Điện Biên - Tây Bắc đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”.

019. H.M/ Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số// Thể thao Việt Nam.- Số 45.- Ngày 4/11/2016 - Tr.10

Bộ VH,TT&DL sẽ tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa 53 dân tộc thiểu số Việt Nam.

Mục đích của việc khảo sát nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hóa dân tộc.

Đối tượng khảo sát là các địa phương có đông dân cư là người dân tộc thiểu số sinh sống.

Bộ VH,TT&DL đề nghị Sở VH,TTDL các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng lựa chọn các xã tiêu biểu để tổ chức triển khai thực hiện.

Đoàn khảo sát sẽ tiến hành các hoạt động điền dã, khảo sát, phỏng vấn ghi chép tư liệu từ các chủ thể là đồng bào các dân tộc, đặc biệt từ những nghệ nhân và người có uy tín; thảo luận nhóm; tổng hợp và xử lý tư liệu...

Báo cáo kết quả khảo sát cần nêu lên và chỉ ra các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và ý kiến phản ánh, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhằm dự báo, xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Trước đó Bộ VH,TT&DL đã phê duyệt dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” đến năm 2020 với kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng mà dự án hướng tới là 53 dân tộc thiểu số trong đó ưu tiên các dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dưới 5.000 người ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, An Giang, Sóc Trăng.

Đề án đưa ra các mục tiêu xây dựng được 15 mô hình phát triển kinh gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát triển 20 nghề thủ công truyền thống; bảo tồn và phát triển 20 lễ hội, 15 trò chơi dân gian, 30 đội văn nghệ, 10 nhà trưng bày tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo; xây dựng mới từ 200 - 500 sản phẩm du lịch văn hóa; tổ chức 20 lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ làm du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số; mở 5 tour, tuyến du lịch; tổ chức 5 sự kiện văn hóa, ước tính thu hút từ 5.000 - 1.000.000 lượt khách du lịch/điểm/năm.

020. MINH TÂM/ Cuộc thi múa chuyên nghiệp các DTTS Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất// Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 22333.- Ngày 23/11/2016 - Tr.4

Từ ngày 27 đến 28-11, cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm 2016 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đến ngày 21-11, Ban Tổ chức đã nhận được 30 tác phẩm múa, trong đó chủ yếu là múa tập thể mang đậm màu sắc văn hóa, đời sống của đồng bào các DTTS, như: “Vũ điệu Khơ Mú” (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình); “Khau cút thương nhớ” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên); “Lễ Tâu Slai” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)... Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các DTTS Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm xây dựng, tôn vinh các giá trị nghệ thuật trong lĩnh vực sáng tác múa về đề tài các DTTS Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc thi, hội thảo "Từ múa dân gian của các DTTS Việt Nam đến các tác phẩm múa chuyên nghiệp" sẽ được tổ chức sáng 29-11. Cuộc thi múa chuyên nghiệp các DTTS Việt Nam khu vực phía nam sẽ được tổ chức vào năm 2017.

021. NGUYỄN HẢI NHUNG/ Liên hoan tuyên truyền biên giới và biển đảo lần thứ IX khu vực phía Bắc// Văn hóa.- Số 142.- Ngày 25/11/2016 - Tr.8

Từ 23 - 26.11, tại TP Điện Biên Phủ, Bộ VHTTDL, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa tuyên biên giới và biển đảo lần thứ IX, khu vực phía Bắc với chủ đề “Biên cương xanh”. Liên hoan có sự góp mặt của 447 cán bộ, chiến sĩ văn hóa đến từ 15 đội tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ đội Biên phòng 14 tỉnh phía Bắc và Học viện Biên phòng.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, chương trình liên hoan lần này tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; ca ngợi bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ” và Bộ đội Biên phòng; khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ quân dân gắn bó, máu thịt.

Đây cũng là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới, biển đảo”, góp phần thực hiện thắng lợi những nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia “Đưa văn hóa thông tin về cơ sở”; đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực, lành mạnh đến với đồng bào đồng dân tộc khu vực biên giới, biển đảo; phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; bảo tồn, giữ gìn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; phòng chống các tư tưởng văn hóa phản động, lạc hậu và các tệ nạn xã hội; xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh.

022. Đón ngày hội văn hóa Mông// Thời nay.- Số 712.- Ngày 10/11/2016 - Tr.13

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra tại TP Hà Giang từ 18 đến hết ngày 19-11. Ngày hội có 13 tỉnh tham gia: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện

Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk. Tại ngày hội sẽ diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục phụ nữ dân tộc Mông, giới thiệu trích đoạn lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông, giới thiệu ẩm thực dân tộc Mông. Tỉnh Hà Giang cũng nhân ngày hội này quảng bá, tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trước thêm hoạt động này, sự kiện dẫn đường “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang” tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 11 đến 13-11 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Du khách và công chúng sẽ chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch được đưa xuống từ Hà Giang, xem trình diễn khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi,..., thưởng thức biểu diễn múa khèn, đánh yến, tìm hiểu quy trình dệt lanh truyền thống và lễ hội gầu Tào của đồng bào Mông.

023. TRUNG THÀNH/ TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Phong trào thi đua ngày càng sôi nổi// <http://congly.vn>.- Ngày 27/11/2016

Trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của TANDTC, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm công tác 2016, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

Đặc biệt, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do TAND và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, qua đó từng bước xây dựng TAND hai cấp ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Bên cạnh đó, Tòa án hai cấp trong tỉnh còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ công chức, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự sôi nổi, là động lực, đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND và địa phương.

Năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên thụ lý 2.385 vụ, việc các loại; đã giải quyết 2.349 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98,4%. So với năm 2015, thụ lý tăng 497 vụ, việc. Tuy án tăng nhưng chất lượng xét xử, giải quyết các loại án của Tòa án hai cấp ngày càng được nâng cao. Trong giải quyết án hình sự, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra. Việc

cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện đúng quy định của pháp luật và không để án quá hạn luật định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án...

Đồng thời, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Tòa án nhân dân”, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật công vụ, phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm, phiền hà, sách nhiễu của Thẩm phán; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

024. TRẦN HOÀNG ANH/ Gian nan “cuộc chiến” phá, nhổ cây thuốc phiện// <http://songkhoe.net.vn>.- Ngày 21/11/2016

Nhiều năm trở lại đây, lực lượng BDBP và chính quyền các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc ở miền biên viễn không trồng và tái trồng cây anh túc (thuốc phiện), cương quyết phá, nhổ những nương rẫy có trồng loài hoa độc này. Nhưng bà con người Mông ở các bản sát biên giới vẫn lén lút tái trồng và ngày càng mở rộng diện tích cây thuốc phiện. Mùa hoa anh túc đang đến gần, một cuộc chiến mới đối với các chiến sĩ Biên phòng lại bắt đầu.

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, các huyện Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé của tỉnh Điện Biên được coi là thủ phủ cây thuốc phiện. Từ những đỉnh núi cao chót vót như Phu Luông, Sen Thượng, Nậm Nhừ, Phìn Hồ, A Pa Chải xuống đến tận

những vùng trung tâm như thị trấn Mường Nhé, Mường Chà... đâu đâu cũng bắt gặp người dân trồng cây anh túc. Vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 hằng năm, cứ đến mùa anh túc trở hoa, khắp núi rừng vùng cao biên giới Điện Biên lại rực rỡ đủ sắc màu quyến rũ.

Trên đường vào Đồn BP Na Hỳ để kiểm tra công tác phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng BDBP Điện Biên kể cho tôi nghe câu chuyện về loài hoa có sức quyến rũ đến mê hồn này. Chỉ huy trưởng Phạm Đồng Tuyên cho biết, đặc thù của loại cây anh túc chỉ sinh sôi, nảy nở ở những vùng đất có khí hậu trong lành, mát mẻ và ở những nơi có mây mù bao phủ quanh năm.

Chính vì thế, người Mông mới ví cây anh túc như một "nàng tiên" luôn ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp. Mùa hoa anh túc cũng khá ngắn, bắt đầu gieo hạt từ tháng 10 năm nay đến tháng 2, tháng 3 năm sau là có thể thu hoạch.

Việc chăm sóc và thu hoạch cũng rất đơn giản. Chỉ cần chọn một khoảnh đất trống, vãi hạt xuống, chẳng cần bón phân và tưới nước, đến kỳ hoa nở rồi kết trái, họ dùng dao sắc khứa dọc theo những quả có bề ngoài giống quả sung để lấy nhựa đem về.

Nếu như người Thái chuyên trồng cây thuốc phiện ở ngay trong vườn, cạnh ngôi nhà sàn của mình, thì người Mông lại chọn các thung lũng, sườn núi cách xa bản làng, nơi có vùng đất mới để trồng cây anh túc. Thậm chí họ còn vượt biên giới sang xâm canh trái phép bên những ngọn núi xa tít tắp, hay trong những cánh rừng heo hút của nước bạn Lào. Mỗi mùa chỉ trồng khoảng 200-300m² cây thuốc phiện có thể đem về cho một hộ người Mông vài chục triệu đồng - số tiền bằng khoảng chục năm làm nương rẫy hay trồng lúa nước của các thành viên trong gia đình cộng lại. Chính vì thế, bao đời nay, người Mông xem cây anh túc là cây chủ lực trong cuộc sống mưu sinh của mình.

Bên cạnh đó, nhiều người Mông còn kể rằng, cây thuốc phiện là một loại cây "thần dược" có thể chữa được nhiều bệnh. Với nhiều "công dụng" đầy sức quyến rũ như vậy, nên loài hoa anh túc như có một ma lực đầy người Mông nơi đây vào sự đói nghèo luẩn quẩn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn đến việc bà con các dân tộc vùng cao biên giới vẫn lén lút trồng cây anh túc trong thời gian qua, chủ yếu là do đời sống người dân còn hết sức khó khăn, nhận thức về pháp luật, trình độ dân trí còn hạn chế. BDBP Điện Biên đã có những sáng kiến như phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng Mông trong các buổi họp bản, phát trên loa truyền thanh của thôn, bản... nhưng chỉ như "muối bỏ biển".

Việc tuyên truyền, vận động đã khó, việc kiểm tra, giám sát các địa bàn có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện cũng cực kỳ gian nan. Để đến được nơi trồng thuốc phiện, cán bộ, chiến sỹ BDBP phải trèo đèo, lội suối, "ăn rừng, ngủ núi" cả mấy ngày trời, chưa kể mùa đông lạnh giá thường có sương mù dày đặc, tìm được lối đi đã khó, huống gì phát hiện những vạt thuốc phiện lúc chưa ra hoa trông chẳng khác đám rau cải giữa bạt ngàn rừng núi. Tìm được rồi, lại phải mất mấy ngày trời quay lại, phối hợp với chính quyền xã tổ chức lực lượng gồm đủ các thành phần như: Công an xã, dân quân, hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên... lên phá nhổ trước khi đối tượng kịp đến thu hoạch.

Bên cạnh nổi vất vả, khó nhọc trong công tác phát hiện, triệt phá các nương, rẫy trồng cây anh túc, đã không ít lần các cán bộ Biên phòng khi đi tuyên truyền, vận động nhân dân hay tổ chức phá nhỏ cây thuốc phiện, đã bị các đối tượng xấu hành hung, thậm chí dùng cả súng kíp bắn hăm dọa...

Việc xử lý sau khi phát hiện, phá nhỏ cũng rất khó khăn, do hầu hết những nương thuốc phiện đều "vô chủ", kể cả khi gọi được người chủ đích thực đến, họ cũng chối bay chối biến. Và nếu như người dân trong bản có biết, cũng không ai dám báo cho cán bộ Biên phòng, vì sợ bị trả thù.

Để hạn chế tình trạng tái trồng cây thuốc phiện và dần xóa bỏ được loài hoa độc này khỏi đời sống xã hội, Đại tá Phạm Đồng Tuyên cho biết, sẽ giao cho Phòng PCTPMT, các đồn BP xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương khu vực biên giới, tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho người dân về hậu quả và tác hại của việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, tổ chức cho nhân dân các bản ký cam kết không trồng cây thuốc phiện.

Mặt khác, tiếp tục giúp đỡ chính quyền và nhân dân các địa phương, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng, miền và phù hợp với quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn, nhằm từng bước nâng cao đời sống cho người dân...

025. MINH HÙNG/ Người đàn bà tội lỗi suýt hại nhầm người vô tội// Pháp luật và cuộc sống.- Số 92.- Ngày 17/11/2016 - Tr.8

Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng bản, Thăm đã pha thuốc diệt cỏ vào chai nước giải khát rồi gửi cho "tình địch" uống.

Đầu độc tình địch vì ghen

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lò Thị Thăm (SN 1962), trú tại bản Nà SỰ 2, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND, do nghi ngờ chồng là anh Tao Văn H. (Phó Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa) có quan hệ tình cảm với chị Lèng Thị Ch. nên Thăm nổi cơn ghen tuông.

Khoảng 15h30 ngày 2/5/2016, Lò Thị Thăm đã pha thuốc diệt cỏ nhóm lân hữu cơ, thuộc nhóm độc 4 vào chai nước trà xanh với ý định hạ độc "tình địch".

Lúc này chị Ch. cùng một số người đang tập văn nghệ tại Nhà văn hóa bản Nà SỰ. Sau khi pha xong Thăm gọi cháu Lò Thị Nhung (SN 2003) đến và bảo mang chai nước trà xanh không độ đã pha thuốc diệt cỏ sang nhà văn hóa và phải đưa tận tay cho chị Ch.

Do đang tập văn nghệ nên khi cháu Nhung đưa chai nước chị Ch. chưa uống ngay mà để chai nước lên trên bàn. Lúc giải lao, thấy chai nước trà xanh không độ để

trên bàn nên chị Khoàng Thị Duyên (SN 1996, người tập văn nghệ cùng) đã cầm chai nước lên và uống nên bị trúng độc. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lò Thị Thăm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của Khoàng Thị Duyên.

Căn cứ vào điểm b, điểm p, khoản 1, khoản 2, điều 46, điều 18, điều 52 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lò Thị Thăm 6 năm tù giam.

Từng ghen tuông với một số người phụ nữ khác

Sáng 15/11, trao đổi với PV, ông Lò Văn Quý – Phó Chủ tịch xã Chà Nưa cho biết, hiện nay ông H. đã tha thứ cho vợ và giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Vị Phó Chủ tịch xã cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, ông H. đã đứng ra xin lỗi, giảng hòa mọi chuyện, đồng thời đứng ra chịu viện phí, thuốc men cho gia đình bị hại. Nhiều tháng qua khi bà Thăm bị tạm giam tại công an huyện ông H. thì thoảng lên thăm vợ và đã tha thứ cho những hành động của vợ.

Cũng theo ông Quý, trong cuộc sống thường ngày hai vợ chồng bà Thăm vẫn sống với nhau bình thường, ít xảy ra cãi vã. Hai vợ chồng đã có 4 người con, đều đã trưởng thành, lập gia đình, bà Thăm ở nhà bán tạp hóa. Nhận định về nguyên nhân, ông Quý cho rằng, ông H. là người vui tính, hòa đồng thường trêu đùa mọi người nên có thể khiến vợ mình hiểu nhầm. Nhưng người trong xã cũng chưa ai thấy hay bàn tán về việc ông H. có người khác. “Có khả năng bà Thăm chỉ nghi ngờ rằng trong quá trình công tác chồng mình tiếp xúc với nhiều người nên hay nghi ngờ, ghen tuông. Do tính chất công việc bên xã hay phải giao lưu nhiều nên bà Thăm tưởng chồng mình có “bồ”. Hơn nữa ông H. cao to, phong độ, đẹp trai, nhà cũng có điều kiện nên có thể có nhiều cô thích”, ông Quý chia sẻ.

Nói về bà Ch., người bị bà Thăm nghi là “bồ nhí” của chồng và 2 con. Bà Ch. Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ trong xã nên thường đến UBND xã tham gia các hoạt động, phong trào, vì vậy cũng hay tiếp xúc với ông H. “Nhưng chồng bà Ch. Nói rằng: “Không thấy vấn đề gì cả”, ông ấy không nghi ngờ vợ mình”, vị cán bộ xã cho hay.

Ông Quý nhận xét: “Bà Thăm thường ngày ít nói, với hàng xóm, bạn bè vẫn qua lại bình thường, không có vấn đề gì. Khi sự việc xảy ra, hàng xóm ai cũng rất bất ngờ vì tại sao bà Thăm lại có hành động nhẫn tâm như vậy. Chắc là do ghen quá không biết làm cách nào”. Trước kia, bà Thăm đã một vài lần to tiếng với ông H. vì việc nghi ngờ chồng mình với những người phụ nữ khác ngoài bà Ch.

Cũng theo ông Quý, hiện nay do chưa có kết luận của Tòa án nên xã chưa giải quyết vấn đề này. Thường ngày, ông H. vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị phó Bí thư Đảng ủy xã. Hiện tại, mọi việc ở địa phương về tình cũng đã giải quyết ổn thỏa. Gia đình bà Ch. Cũng như người uống nhầm phải chai thuốc cũng đã làm đơn xin giảm án đổi cho bà Thăm.

026. DIỆP ANH/ Tôn vinh cán bộ, nhân viên y tế thôn bản giỏi// Tin tức.- Số 281.- Ngày 24/11/2016 - Tr.7

Ngày 23/11, tại tỉnh Sơn La, lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức cuộc thi Y tế thôn bản giỏi, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của cán bộ, nhân viên y tế thôn bản.

Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm thí sinh là cán bộ, nhân viên y tế thôn bản ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc 5 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai.

Tại cuộc thi, các thí sinh trải qua các nội dung thi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi kiến thức, các thí sinh trả lời câu hỏi kỹ năng và kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe ban đầu như: Chăm sóc bà mẹ khi mang thai, vận động phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm chủng, cách phòng, tránh bệnh truyền nhiễm; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, công tác y tế dự phòng...

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đến từ tỉnh Lào Cai; giải Nhì thuộc về đội đến từ tỉnh Sơn La; đội đến từ tỉnh Hòa Bình giành giải Ba; 2 giải Khuyến khích thuộc về đội của tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Ban tổ chức cuộc thi còn trao các giải diễn viên xuất sắc nhất, đội có trang phục đẹp nhất, đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất, tiểu phẩm sáng tạo nhất, tiểu phẩm xuất sắc nhất.

027. TRINH XUÂN TU/ Điện Biên: Nhiều giáo viên, học sinh bị phỏng rộp, viêm da do kiến ba khoang// Gia đình và Xã hội.- Số 132.- Ngày 2/11/2016 - Tr.15

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều kiến ba khoang. Do không biết cách ứng phó với loại kiến này nên nhiều người đã bị viêm da do tiếp xúc trực tiếp với kiến. Do thiếu thông tin về kiến ba khoang nên nhiều người dân chưa biết cách phòng, tránh loại kiến này. Nhiều người đã dùng tay, chân để giết kiến, sau đó lại vô tình dùng tay tiếp xúc với vùng da khác. Chất độc của kiến ba khoang khi tiếp xúc với da gây bỏng da, viêm da... Khi bị viêm da do chất độc của kiến ba khoang, nhiều người lại lầm tưởng là bị bệnh zona, giời leo...

Tại Trường THPT TP Điện Biên Phủ, ông Vũ Mạnh Thắng, bảo vệ trường cho biết: Khoảng 1 tuần trở lại đây, quanh khuôn viên trường xuất hiện rất nhiều kiến ba khoang, chủ yếu tập trung ở những chỗ có ánh sáng điện. Nhiều giáo viên, học sinh trong trường đã bị phỏng rộp, viêm da do kiến ba khoang.

Bác sĩ Lê Xuân Khánh, Trưởng Khoa Da liễu, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: Từ đầu tháng 10, tại Trung tâm bắt đầu có bệnh nhân đến khám bệnh do tiếp xúc với kiến ba khoang đốt. Đặc biệt, từ 20/10 đến nay, mỗi ngày có nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh viêm, loét da do kiến ba khoang, có ngày lên đến hơn 20 bệnh nhân. Tính từ đầu tháng 10 đến nay đã có hơn 140 ca bị viêm da do kiến ba khoang đến khám, chữa bệnh tại trung tâm, bệnh nhân chủ yếu đến từ địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Trong khi đó, vào cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ ghi nhận vài trường hợp bị viêm da do kiến ba khoang ở khu vực phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

Bác sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét- ký sinh trùng - côn trùng tỉnh Điện Biên chia sẻ: Kiến ba khoang không đáng lo ngại như nhiều loài côn trùng truyền bệnh (bọ xít, muỗi vằn) nên người dân cần bình tĩnh để

xử trí. Loài côn trùng này không cắn, đốt người, mà do con người vô tình tiếp xúc với chất độc trong cơ thể kiến gây viêm da kích ứng. Kiến ba khoang là côn trùng thích ánh sáng, thường tập trung vào khu vực có ánh đèn. Vì thế, vào buổi tối người dân nên đóng cửa, hạn chế bật đèn. Đồng thời thường xuyên quét dọn sạch sẽ nhà cửa, trước khi đi ngủ nên rũ chăn màn, giường chiếu. Các gia đình nên dùng lưới chống muỗi, côn trùng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu thấy kiến ba khoang đậu trên người thì thôi nhẹ để kiến bay đi chứ không nên chà xát mạnh; tuyệt đối không dùng tay chân tiếp xúc trực tiếp với kiến. Nếu vô tình tiếp xúc với kiến ba khoang, nên rửa sạch bằng nước sạch hoặc nước muối loãng. Tuyệt đối không rửa bằng nước xà phòng khi bị kiến ba khoang đậu vào vì sẽ làm tăng kích ứng; tuyệt đối không được gãi hay chà xát mạnh vào vùng da bị tổn thương, sau đó bôi bằng hồ nước để làm dịu, mát chỗ tổn thương. Nếu thấy da bị phỏng rộp, bong, rát thì nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các thông tin liên quan đến kiến ba khoang

- Viêm da thường xuất hiện ở vùng hở như mặt, cổ, ngực, vai, gáy, tay.
- Tổn thương cơ bản có dạng dát đỏ, thành vệt, thành đám, theo chiều tay quạt, nền hơi cộm, trên có mụn nước hoặc mụn mủ nhỏ li ti ở giữa, có vùng hơi lốm màu vàng nâu, hình tròn hoặc bầu dục.
- Thương tổn tiếp tục xuất hiện dù không còn sự hiện diện của kiến ba khoang nếu trẻ ngứa gãi quệt ra vùng da lành, đặc biệt là các vùng nếp gấp.
- Bệnh nhi có cảm giác rát bỏng tại chỗ, thương tổn trên diện rộng trẻ có thể sốt nhẹ, nổi hạch lân cận.

Phân biệt:

Viêm da tiếp xúc do côn trùng có thể bị nhầm với một số bệnh ngoài da, đặc biệt là bệnh Zona. Zona thường gặp ở những người từng bị thủy đậu, với các dấu hiệu báo trước như đau nhức dọc theo dây thần kinh ở nửa người, nơi vùng da chuẩn bị nổi thương tổn. Tổn thương cơ bản là các mụn nước lốm ở giữa, mọc thành chùm ở một bên cơ thể.

Xử trí:

Nếu phát hiện được kiến ba khoang ngay sau khi tiếp xúc, cần:

- Loại bỏ côn trùng, không dùng tay trần để bắt, giết, miết.
- Rửa vùng tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng, sau đó dùng thuốc sát trùng nhẹ.

Khi thương tổn đã phỏng rộp, tùy vào mức độ tổn thương mà bác sĩ chỉ định thuốc phù hợp. Trường hợp nhẹ chỉ cần sát trùng, bệnh tự giới hạn. Nếu tình trạng trung bình và nặng thì phải bôi thuốc dịu da, corticosteroid bôi, uống kháng histamin, uống kháng sinh khi có dấu hiệu bội nhiễm.

Phòng bệnh:

- Đề phòng côn trùng bay vào nhà bằng cách hạn chế mở cửa nhiều, nhất là nơi ở gần cây cối, cánh đồng...

- Tránh đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng, chú ý khi làm việc dưới ánh đèn vì kiến ba khoang rất hay xuất hiện ở nơi có đèn sáng.
- Giữ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng.
- Không dùng tay trần để bắt, giết, miết kiến ba khoang.
- Khi bắt đầu thấy rát ở một vùng da có thể rửa vùng đó bằng nước muối loãng, xà phòng...

Bác sĩ Mai Hương

028. LÊ KIM/ Bàn giao Trường Mầm non cho xã Pu Nhi// Giáo dục và thời đại.- Số 280.- Ngày 22/11/2016 - Tr.7

Công ty TNHH Canon Việt Nam và Quỹ từ thiện Vemba5 vừa thực hiện bàn giao Trường mầm non Pu Nhi, đem lại niềm vui cho HS xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đúng dịp 20/11. Đây là trường mầm non duy nhất của huyện Điện Biên Đông mà 100% các lớp học tại điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ đều là nhà tạm. Những phòng học được lắp ghép từ những mảnh gỗ đơn sơ, xung quanh là những tấm bạt mỏng mảnh không đủ che nắng, chắn gió. CSVC của trường chưa đầy đủ và bị xuống cấp trầm trọng do thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Thấu hiểu sự vất vả của nhà trường cũng như các em học sinh, Canon tại Việt Nam và Quỹ từ thiện Vemba5 đã hỗ trợ xây dựng cho trường chính 4 phòng học khang trang và 1 công trình phụ đảm bảo vệ sinh, cùng nhiều đồ chơi và 100 suất quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo cho các em học sinh.

029. THÀNH AN/ Hai mươi năm thấp sáng tri thức vùng cao// Quân đội nhân dân.- Số 19973.- Ngày 9/11/2016 - Tr.2

Vượt qua những cung đường vòng cua tay áo, chúng tôi đến với Trường THPT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa-một huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên. Nằm giữa bạt ngàn hoa ban nở trắng, dưới mái trường Tủa Chùa là biết bao câu chuyện về những thầy, cô giáo miền xuôi lên bám lớp, bám trường, gieo chữ...

Được thành lập từ năm 1996 (tiền thân là Trường cấp 2-3 Tủa Chùa), Trường THPT Tủa Chùa là một trong ba trường THPT của huyện nghèo Tủa Chùa. Vượt qua khó khăn, gian khổ, các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã nêu cao trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người, thầm lặng đưa đò chở những giấc mơ của các em học sinh nơi đây vươn xa. Là người có thâm niên gắn bó với trường, thầy Nguyễn Văn Huynh, Hiệu trưởng, hiểu hơn ai hết những gian truân nơi vùng đất khó này. Thầy Huynh tâm sự: “Ban đầu, trường chỉ là những phòng học tranh tre, nứa lá, các khu nhà gỗ dựng tạm. Học sinh của trường phần lớn là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông, Xá... với trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với trách nhiệm, nhiệt huyết của nhà giáo và khát khao cháy bỏng thấp sáng tri thức cho thế hệ trẻ vùng cao, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong tâm trí của thầy Phạm Văn Quân (quê Nam Định), giáo viên môn Toán, thì hơn 6 năm gắn bó với trường, thầy đã xem Tủa Chùa như quê hương thứ hai của

mình. “Giờ thì Tòa Chùa đã đổi thay, đời sống bà con được nâng lên rõ rệt, đồng bào quan tâm hơn đến việc học của con. Sự đổi thay đó, mình vui vì đã góp một phần công sức nhỏ”-thầy Quân chia sẻ. Còn đối với thầy Nguyễn Duy Hưng (quê Hải Dương) và cô Lương Thị Phượng (quê Thái Bình) thì đã nguyện gắn bó suốt đời với Tòa Chùa. Bởi, chính mái trường THPT Tòa Chùa và các em học sinh nơi đây đã “se duyên” cho họ nên nghĩa vợ chồng.

Hiện, Tòa Chùa đã vượt bớt những khó khăn. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang hơn với 21 phòng học kiên cố (775 học sinh), trong đó có các phòng thư viện, phòng tin học và các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường gồm 56 người, luôn được nhân dân, phụ huynh học sinh yêu thương, giúp đỡ, đã tạo động lực tinh thần để vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp với phương châm “tất cả vì học sinh vùng cao thân yêu”.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức! Trong gian khổ, khó khăn nhưng thầy và trò Trường THPT Tòa Chùa vẫn quyết tâm thi đua dạy tốt-học tốt. Học sinh lên lớp hằng năm vẫn giữ được mức từ 90 đến 97% và kết quả thi tốt nghiệp THPT cuối năm đạt hơn 90%. Đặc biệt, Trường THPT Tòa Chùa xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương học sinh vượt khó, học giỏi như các em: Hạng A Thắng, Lò Thị Hoa, Giàng A Tỉnh...